



## ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

\*\*\*\*\*โทร. (074) 311760 หรือ www.songkhla.tmd.go.th\*\*\*\*\*

### ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 25-31 มกราคม 2562 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในระยะครั้งแรกของช่วง จากนั้นได้อ่อนกำลังลง โดยบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ในวันสุดท้ายของช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นทั่วไปตลอดช่วงกับมีอากาศหนาวทางตอนบนของภาค ส่วนภาคอื่นๆ มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ถึงเกือบทั่วไป สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลางในระยะครั้งแรกของช่วง จากนั้นอ่อนกำลังลง ส่งผลให้ภาคใต้ปริมาณและการกระจายของฝนลดลงจากช่วงที่ผ่านมา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในระยะครั้งแรกของช่วง จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ในระยะกลางและปลายช่วง กับมีฝนหนักบริเวณจังหวัดชุมพรในวันสุดท้ายของช่วง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในระยะครั้งแรกของช่วง จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นบางพื้นที่

ช่วง 7 วันที่ผ่านมาภาคใต้ไม่มีรายงานฝนตกหนักมาก ส่วนบริเวณที่มีฝนตกหนักได้แก่จังหวัดชุมพร วัดปริมาณฝนมากที่สุดได้ 42.0 มิลลิเมตร ที่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 16.5 °ซ. ที่ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 62

### คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

**การคาดหมาย** ในช่วงวันที่ 1-4 ก.พ. 62 บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวอย่างต่อเนื่อง ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 5-7 ก.พ. 62 ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นตลอดช่วง

**ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา** ในช่วงวันที่ 1-4 ก.พ. 62 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวอย่างต่อเนื่อง ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 5-7 ก.พ. 62 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยตลอดช่วง ทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น

**ข้อควรระวัง** ในช่วงวันที่ 5-7 ก.พ. 62 สำหรับบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองและมีลมแรงขึ้น ซึ่งจะทำให้ช่วยลดค่าฝุ่นละอองและมลพิษในอากาศลงได้ ส่วนบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้เกษตรกรระมัดระวังสัญญาณภัยจากบริเวณที่มีหมอกและมีหมอกหนาไว้ด้วย

### ผลกระทบต่อการเกษตร

- ระยะนี้ปริมาณฝนมีน้อยและไม่เพียงพอกับความต้องการของพืช เกษตรกรควรให้น้ำเพิ่มเติมแก่พืชตามความเหมาะสม เพื่อไม่ให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต รวมทั้งใช้ทางวัสดุเหลือใช้ทางการการเกษตรคลุมบริเวณโคนต้นพืชเพื่อลดการระเหยของน้ำและรักษาความชื้นของดิน
- นอกจากนี้ควรกักเก็บน้ำเอาไว้ เพื่อจะได้นำน้ำใช้ทางการเกษตรในช่วงแล้ง
- จากสภาพอากาศที่แห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยไฟและไรชนิดต่างๆ ซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยงพืช ทำให้ต้นพืชเสียหายได้